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Á fundinn voru mætt í stjórn Þórey Fjóla, Helena Mara, Halla María, Berglind Rós.
Fundarstjóri: Helena Mara
Ritari: Berglind Rós

Ársskýrsla formanns lesinn upp af formanni og farið yfir helstu viðburði skólaárið
2021-2022

Ársreikningar lagðir fram til samþykktar- Allir samþykkir

Kosning fór fram í stjórn þar sem Elín Ósk sagði af sér og Hafrún Kjellberg tók við
sem ritari

Önnur mál:
Umræða um fjáraflanir
Væri hægt að sækja um styrk í menningarsjóð vegna fyrirlestra fyrir foreldra
Rætt um viðburði fyrir komandi ár. Það kom fram sú hugmynd að gera meira úr
Hrekkjavöku eins og gert var í fyrra. Stungið upp á að kalla það Skaggavöku og
foreldrafélagið myndi halda utan um skipulag.


